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Yn dilyn ein llythyron  atoch dydiedig 14/12/22 a 19/02/23  oedd yn egluro’n glir y digwyddiadau anfoddhaol yn 
2022 wnaeth arwain at uwchgyfeirioi’ch sylw, cawsom lythyr (heb unrhyw restr gylchrediad) gan Rhodri Llwyd 
dyddiedig 01/03/23 . Mae unwaith eto yn amlygu profiad CSC a sgiliau arbennig ychwanegol hynod 
ddatblygedig. Mae hefyd yn ailadrodd problemau CSC gydag adnoddau annigonol a’r llu o reolau a rheoliadau y 
mae angen eu dilyn wrth ystyried yr holl ddewisiadau eraill y gall cynlluniau dichonoldeb eu datgelu, (a all 
wneud cynlluniau sy’n  syml, ymddangos yn  gymhleth gan arwain at amseroedd hir yw datblygu). Fodd 
bynnag, nid yw'n ateb y cwesMwn pam nad yw'r mater diogelwch pwysig hwn wedi cael y flaenoriaeth a'r brys 
y mae'n ei haeddu. Gan fod gohebiaeth flaenorol wedi'i chyfeirio atoch chi  rydym eto'n ymateb i chi'ch hun 
mewn perthynas â'r llythyr uchod oddi wrth Rhodri Llwyd. 

Ynglŷn â phwynMau 1, 2, a 3 yn y llythyr hwnnw;- 

a.  Nid oes gennym unrhyw broblemau cyfathrebu mewnol,  dosbarthur pob gwybodaeth/
gohebiaeth angenrheidiol. Os byddwch mor garedig â darllen crynodeb  atebion Mr Llwyd fe sylwch 
ei fod yn anghywir - nid oes unrhyw ymdrech gan CSC i egluro pam y cafodd ein cais am grant ei 
ddileu, dim ond sylwadau ynglŷn â bwriadau/chynlluniau CSC. Efallai fod copi o'r cais dichonoldeb 
wedi ei anfon at Mr Tudor Jones ond yn sicr ni dderbyniwyd ?? 
b, Yn amlwg mae CSC wedi cael, ac yn dal i gael problemau adnoddau fel y dywedwyd wrthym, ad 
nauseam. Mae hyn yn ei gwneud hi’n anoddach fyth deall pam na chafodd cynnig syml, wedi’i 
gosMo’n llawn, ei weithredu ar unwaith yn 2022 (gyda chytundeb mewn egwyddor â’r holl 
dirfeddianwyr) a pham ei ddileu heb ymgynghoriad ?. Pam hefyd  y cafodd ei ddisodli gan astudiaeth 
ddichonoldeb fewnol lawer mwy, mwy cymhleth a drud? Mae'r penderfyniad unochrog hwn gan CSC 
yn gohirio gweithredu am flynyddoedd eto. Mae'n ymddangos bod CSC yn gwybod o'r cychwyn 
cyntaf y gallai adnoddau fod yn broblem. Mae cynllunio i fethu yn gwbl annerbyniol, yn enwedig lle 
mae diogelwch cymunedol dan sylw. 

A oes unrhyw syndod ein bod wedi drysu’n llwyr gan ddiffyg tryloywder CSC. Yn lle hynny cawsom 
ailadroddiadau, datganiadau amherthnasol a gwrthodiadau dro ar ôl tro i ateb cwesMynau rhesymol, 
er enghrai];- 

a, Mae datganiadau ynghylch Mrfeddianwyr ac arolygon topograffig yn ymgais i gymylu'r mater. 
Ymgynghorwyd â'r holl dirfeddianwyr dan sylw ac roeddent yn hapus i gytuno mewn egwyddor i'r 
llwybr cymunedol. Pam y dewisodd CSC gynnal arolygon topograffig eang, drud, sydd hefyd ddim ei 
wedi  ei chyflawni ? Mae hyn yn ddiangen ac nid yw’n gwneud unrhyw synnwyr o gwbl. 

b, Parthed y datganiad bod gan CSC gryn brofiad o ymdrin â thrafodaethau Mr hirfaith a 
thirfeddianwyr lluosog. Nid ydym yn amau hynny, ond dim ond gyda phedwar perchennog Mr yr 
ydym yn delio. Pawb yn fodlon ymgysylltu â chytundeb mewn egwyddor. 
 
c, Mae bron i flwyddyn gyfan bellach ers cymeradwyo'r grant ond nid yw pwynt 4 y llythyr yn nodi 
unrhyw gynnydd o ran nodi opsiynau. Dim ond hanner addewidion, amheuon, cyfyngiadau ac 
anhawsterau sy'n awgrymu methiant posibl yn y pen draw. Does ryfedd ein bod ni'n pryderu 

d, Pam mae CSC yn ceisio cynnwys y cyngor cymuned hwn ym methiant CSC? Cyflwynwyd ateb parod  
i CSC ar ôl achub ar gyfle pan wnaeth  preswylydd (a oedd yn rhwystredig oherwydd gwrthodiad CSC 
i ymrwymo i ymchwilio’n llawn i gynigion cynharach)  wirfoddoli’n garedig i’r llwybr fynd drwy ei 
gardd. 

e, Er bod Clic yn system rheoli e-bost effeithiol, nid yw ond cystal â'r ymateb gweithredol ac amserol 
a gynhyrchir gan  defnyddwyr mewnol y system. Hyd nes y bydd yr holl Swyddogion wedi'u 
cyfarwyddo i wneud hynny, bydd yn parhau i wasanaethu'r Cyngor Sir, nid y gymuned. 



f. Gwnaeth eich cais am wybodaeth ein synnu, gan i'n am cymunedol gwblhau cais LlC yn llawn. Os 
wnewch  ei darllen fe gewch fod rhan fwyaf, os nad yr holl wybodaeth  gofynnwyd amdano wedi’i 
gyflwyno. 

g, Pan fydd digwyddiad difrifol anochel, neu farwolaeth, yn digwydd, efallai y bydd CSC yn sylweddoli 
nad preswylwyr neu LCC sy'n gyfrifol am reoli disgwyliadau. Mae sabwynt CSC yn amheus iawn. Y 
man cychwyn yw asesu risg a blaenoriaethau ynghyd â disgwyliadau realisMg. Mae‘r trigolion yn 
disgwyl gwerth am arian gan CSC tra'n defnyddio synnwyr cyffredin. Y nod, dylai fod - cadw pethau 
yn syml wrth ymarfer dyletswydd gofal yn hytrach na chymhelliad CSC am ymgymryd â phrosiectau 
mawreddog y mae’n gwybod na all eu hariannu na’u rheoli. 

Fe fyddwch yn ymwybodol bod nifer sylweddol o gwestynau blaenorol yr ydym wedi’i gofyn heb eu 
hateb (crynodeb ar y rhestr sydd ynghlwm). Gofynnwn am ddiwedd â'r “cyfathrebu tenis” hwn , 
peidiwch â bod yn ochelgar ac atebwch ein cwesMynau rhesymol, cynhwyswch ni a gadewch i ni 
weithio gyda'n gilydd i arbed rhywbeth o'r grant £40,000 . Efallai y gallwn wedyn gyflawni gosodiad 
amserol, cost-effeithiol er budd gorau'r gymuned ac osgoi'r angen am uwchgyfeirio pellach. 

Cyngor Cymuned Llanrhystud 

  


